



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

ที่ สป. ๕๒๐๐๑/๒๘๓ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสมุทรปราการ

เรียน หัวหน้าฝ่ายนิติการ/หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ฝ่ายนิติการ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้จัดทำคู่มือดำเนินการตอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสมุทรปราการ เพื่อกำหนดทิศทางและวางกรอบการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาศัยอำนาจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลนครสมุทรปราการจึงได้กำหนด ให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ สามารถร้องเรียน โดยให้ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เป็นงานที่รับผิดชอบดำเนินการ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ฝ่ายนิติการ ได้ดำเนินการตรวจสอบและสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนฯ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ไม่พบว่ามีผู้มาร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสมุทรปราการแต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จำแนก
(สิทธิ์ที่ศูนย์ แก้วไทยทูล)
รองปลัดเทศบาล
ปฏิบัติราชการ แทนปลัดเทศบาล
๒๗.๓.๖๖

(นายธนเสฏฐ์ อุดมวงค์ยนต์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ

(นางสาวพรพิตรรา จุลจรรยา)
นิติกรปฏิบัติการ

(นางสาวฐิตาภา พลแดง)
หัวหน้าฝ่ายนิติการ

(นายมนตรีศักดิ์ จุลพรหม)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๒๕ มี.ค. ๒๕๖๖

แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลนครสมุทรปราการ

ประเภทเรื่อง กล่าวหา	จำนวนเรื่องทั้งหมด		เรื่องที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		เรื่องที่ทำเนิการ แล้วเสร็จ		หมายเหตุ
	เรื่อง	ราย	เรื่อง	ราย	เรื่อง	ราย	
กระบวนการ ยุติธรรม	-	-	-	-	-	-	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน

ที่มา : งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริต ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครสมุทรปราการ

สรุปข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ผ่านช่องทาง Social Network ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและช่องทางอื่น ๆ			
เดือน	พ.ศ. ๒๕๖๕	พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
ตุลาคม	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	
พฤศจิกายน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	
ธันวาคม	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	
มกราคม	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	
กุมภาพันธ์	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	
มีนาคม	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	
เมษายน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน		
พฤษภาคม	ไม่มีเรื่องร้องเรียน		
มิถุนายน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน		
กรกฎาคม	ไม่มีเรื่องร้องเรียน		
สิงหาคม	ไม่มีเรื่องร้องเรียน		
กันยายน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน		
รวม	-		

สรุปผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสมุทรปราการ แต่อย่างใด